

สมุดเยี่ยม ปี ๒๕๔๕

เขียนเมื่อวันที่: 27 ธันวาคม 2545 เวลา: 14:54

Happy New Year 2003 Celebration of Happiness Wish of happiness for you friend, cousin, co-worker, brother, sister and, all your closed ones. ลูกศิษย์41 [Email:sonjacky@chaiyo.com](mailto:sonjacky@chaiyo.com)

สถาพรตอบ Very many thanks are due to your kind wishes.

เขียนเมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2545 เวลา: 14:9

หลายครั้งที่ท้อ แต่ไม่เคยถอยหลายครั้งหมดแรง แต่ไม่เคยล้ม หลายครั้งหมดใจ แต่ยังมีสู้ เพื่อก้าวสู่จุดมุ่งหมายอันสดใสและสวยงาม บางคนอยู่ได้ด้วยความฝัน ด้วยแรงบันดาลใจที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตาม ขอให้ทุกคนจงฝ่าฟันไปยังจุดหมาย กำลังใจจะสูงสุดเท่ากำลังใจจากตัวเอง ข้าพเจ้าขอเป็นแรงใจของทุกๆ คน ขอให้ชาวเวปและเจ้าของเวปทุกท่านแข็งแรงสมบูรณ์ สนุกกับการใช้ชีวิตที่หนักหนาต่างๆ กัน สู้สู้สู้ เหมือน "พ่อหลวงเรา" นะ ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม พ่อหลวงไทย ม.มหานคร no_email@hotmail.com

เขียนเมื่อ 29 พ.ย. 45 เวลา 1:01:05 AM

เรียนดร.สถาพร โภคา ดร.สถาพร โภคา คงสภาพดีนะค่ะใกล้ปีใหม่แล้ว หนูขอให้ ดร.สถาพร โภคา มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญของ ดร.สถาพร โภคา คือความเป็นครูที่เปรียบเหมือนพ่อพิมพ์ของชาติที่ยังอยู่ในใจของศิษย์ทั่วประเทศต่อไป หนูเคยเรียนวิชาวิศวกรรมขนส่ง กับ ดร.สถาพร โภคา มีความรับรู้ ว่า ดร.สถาพร โภคา ให้ความรู้และสิ่งที่สำคัญกับศิษย์เสมอ และสิ่งที่หนูยังจำคำพูดของ ดร.สถาพร ได้เสมอที่บอกกับศิษย์ทั้งห้องในคาบเรียนสุดท้ายของวิชาวิศวกรรมขนส่ง และจนทุกวันนี้หนูได้นำมาใช้ในการทำงานก็ได้ผล นั่นคือคำพูดของ ดร.สถาพร โภคา ที่กล่าวกันว่า " ถ้าเราเจอคนที่อวดฉลาด ขอให้เราทำตัวโง่ และ ถ้าเราเจอคนที่โง่ ขอให้เราทำตัวโง่กว่าแล้วตัวเราจะไม่มีความผิดในการทำงาน " จากปี 2538 จนถึงปัจจุบันนี้ หนูติดตามความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ ดร.สถาพร โภคา อยู่ตลอดเวลา และก็อ่านสิ่งต่าง ๆ ใน www.nyakobo.com พร้อมกับ Print ข้อความหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ ดร. สถาพร ได้นำมาเล่าสู่กันฟังหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การสอนของหนู เริ่มตั้งแต่ประวัติของ ดร. สถาพร ตลอดจนถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในปัจจุบัน แล้วหนูนำมาเข้าเป็นรูปเล่ม เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่า ดร. สถาพร โภคา ยังเป็นอาจารย์ที่รักและอยู่ในความทรงจำของศิษย์คนนี้เสมอและตลอดไป ตอนนี้นำมาเข้าเป็นรูปเล่มที่ 4 แล้วและก็จะติดตามผลงานของ ดร. สถาพร โภคา อีกนาน พร้อมกับหนังสือเรียนที่ ดร.สถาพร โภคา ได้เขียนขึ้นมาโดยวางจำหน่ายเฉพาะตามร้านหนังสือที่มีชื่อดังเท่านั้น หาซื้อยากเพราะขายดี โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของการเขียนคำที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะป็นในเอกสารประกอบการสอนของแต่ละวิชาและหนังสือที่ไม่เหมือนใคร .อ่านแล้วรู้ว่าเขียนมาจากความรู้สึกนึกคิด ใดๆ ในใจ และความเป็นจริง ของดร.สถาพร เอง หนูเป็นศิษย์จากม.มหานคร ปี 2537 ปัจจุบันหนูเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันราชภัฏแห่งหนึ่งของภาคเหนือ จากสุริรา

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 30 พฤศจิกายน 2545 เวลา: 12:52

สวัสดีครับบ.สถาพร สบายใจดีไหมครับช่วงนี้ อากาศต่างจังหวัดค่อนข้างหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็เรียนลุ่มๆดอนๆครับ เมื่อตัวเอง ขาดแรงจูงใจ สายน้ำไหลไปไม่หวนกลับ แต่ชีวิตช่วงนี้คงจะไหลสวนกระแส ทำทุกสิ่งในช่วงนี้แบบฝืนๆแต่ก็พยายามทำไม่รู้ว่าจะดีที่สุดหรือเปล่า ก็หวังแต่วันที่ผมจะได้มองเห็นฟ้าหลังฝนว่ายังเป็นฟ้าสดใสที่ผมใฝ่ฝัน ชีวิตจะไปซำไปขวาก็ยังงงๆอยู่แต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งครับว่าทุกทางเดินย่อมมีปลายทางของมันหากเลือกทางผิดก็คงแก่เสียเวลาแต่คงได้สาระให้ชีวิตบ้าง ขอให้อ.ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในด้านต่างๆนะครับ หวังว่าคงจะได้มีโอกาสพบอาจารย์ และขอเลี้ยงอาหารสักเพลานึงนะขอรับvasinthorn vasinthorn_j@hotmail.com

สถาพรตอบ อาหารเรียกเป็นมือ ไม่ใช่เพล่าอย่างไรก็ตาม ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 3 พฤศจิกายน 2545 เวลา: 20:33

อาจารย์ที่รักและเคารพครับ ผม Download แก์ไขที่ผิดของ RC. Design เล่ม 2 ของ อาจารย์ไม่ได้รับผม รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ - ศิษย์นอกสำนัก

สถาพรตอบ แก์ไขให้แล้วครับ แม้จะเป็นศิษย์นอกสำนัก แต่ก็ย่อมยินดีและภูมิใจที่กรุณาให้เกียรติ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2545 เวลา: 20:58

กราบอาจารย์สถาพรที่รักและเคารพอย่างสูงยิ่ง หลังจากที่พวกกระผมมีโอกาสต้อนรับอาจารย์ที่พิษณุโลกแล้ว ผมไม่มีเวลาไปกราบอาจารย์อีกเลย ได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสอีกสักครั้ง แต่ทราบข่าวจากนักศึกษา ป.โท สิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งว่า อาจารย์ไม่ได้มาสอนที่ ม.นเรศวรอีกแล้ว ก็รู้สึกเสียดายแทนนักศึกษาชาว ม.นเรศวร ที่เสียโอกาสตรงนี้ไป อาจารย์มีความเป็นอาจารย์ที่ดีมากท่านหนึ่ง (ดีมากที่สุดของผม) คืออย่างไรนั้นต้องไปรับรู้เอง (ผมไม่อยากจะใช้คำว่า "สัมผัส" มันให้ความรู้สึกอย่างไรไม่ทราบ) อคติเทพ (โจ สารถิติที่ให้บริการในวันที่ต้อนรับอาจารย์) บอกกับผมว่าอยากชวนอาจารย์ไปเที่ยวที่ภูหินร่องกล้า เขายังไม่ทราบว่าอาจารย์ไม่ได้มาสอนที่พิษณุโลกแล้ว หากว่าอาจารย์มาที่พิษณุโลกอีก คงมีโอกาสพาอาจารย์ไปที่ภูหินร่องกล้าแน่นอน ผมเพียงมีโอกาสมาเช็คเมลล์ เนื่องจากที่ทำงานของผมไม่มีเน็ต (ไกลปิ่นเที่ยงครับ) ไม่เกินวันที่ 15 พย.นี้ ผมต้องย้ายที่ทำงานมาที่อำเภอบ้านหมี่ คงมีโอกาสเขียนอีเมลล์มาสนทนากับอาจารย์อีก เมลล์คราวนี้ผมอาศัยห้องพักรพ.อานันท์ เป็นที่ส่งครับ

ป.ล.พระต้อง (ชัยรัตน์) ครับ ท่านลาสิกขาบทแล้วหรือยังครับ เพื่อนๆคิดถึง หากท่านยังไม่ลาสิกขาบท เพื่อนขออนุโมทนาสาธุครับ มีโอกาสคงได้ไปกราบนมัสการท่านนะครับ 4 พรรษาแล้วคงได้เป็นเจ้าคุณแล้วกระมัง

คนบ้านนอก pomfhu@chaiyo.com

สถาพรตอบ ผมมิได้บอกว่าจะไม่มาสอน เพียงแต่คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ผมไม่ชอบ เพราะผมตอบไม่ได้ จะสอนหรือไม่สอนมันอยู่ที่คนจ้าง คือนักศึกษา ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ไม่ใช่อยู่ที่ผมหรอกครับ หากเขาต้องการมีหรือจะไม่มีไป มน. ก็ดีทั้งผู้คน สถานที่ และฯลฯ แม้จะเหนื่อยนั่งเครื่องบินไปกลับรวม 2,000 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ แต่ทุก ๆ อย่างอยู่ในความทรงจำตลอดไป ผมมีนิสัยเบื่อง่าย เปลี่ยนแปลงบ่อย และรวดเร็ว อีกทั้งช่วงหลัง ๆ สุขภาพไม่เป็นใจ เลย

ดิฉันชื่อ "บอกลา" ล่วงหน้า หากวันใดไม่พบเห็นก็จะได้อ่านในใจ ผมตั้งใจจะไปเที่ยวทุ่งแสลงหลวง ศรีเทพ ศรีสังขนาลัย เมืองโบราณสมัยทวารวดี ในจังหวัดนครสวรรค์ และแม้กระทั่งพระนารายณ์ราชนิเวศน์ คงศักดิ์ปีหน้า นี้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วแจ้งด้วย ปีนี้เหมือนคนบาป ขึ้นล่องพินธุ โลกหลายสิบครั้ง แม้แต่พระพุทธรูปราชย์ก็ยังไม่มีโอกาสไปกราบไหว้

เขียนเมื่อวันที่: 12 ตุลาคม 2545 เวลา: 10:29

สวัสดิ์ครับ ผมเพิ่งเข้ามาในเว็บนี้เป็นครั้งแรกครับดูดีมากเลยครับ สุดท้าย ขอให้มีความสุขแข็งแรงนะครับ

คมกฤต Komgrit_Deejangvipart@hotmail.com

เขียนเมื่อวันที่: 10 กันยายน 2545 เวลา: 16:56

สวัสดิ์ค่ะ ดร.สถาพร เข้ามาเยี่ยมชม Nyakobo นานแล้ว แต่ไม่เคยแวะมาทักทายเลย สบายดีหรือเปล่านั้น ชอบอ่าน X-Files ค่ะ สนุกดี แต่บางฉบับเปิดไม่ได้ (อ. ชัช แนะนำให้อ่านค่ะ) สีสรรสวยงามเร็ดหูดีค่ะ รักษาสุขภาพนะคะ แล้วจะแวะมาใหม่ค่ะ จู๋ม ap_jum@hotmail.com

เขียนเมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2545 เวลา: 19:56

สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับความตั้งใจ พุ่มเพทที่ช่วยมาพัฒนา ม.อุบล ครับ ลูกศิษย์ 41

เขียนเมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2545 เวลา: 10:52

จริง ๆ ไม่ได้คิดว่าวันเกิดเป็นวันที่พิเศษ แต่คิดว่าเป็นโอกาสมากกว่าที่จะใช้ส่งผ่านความหวังดีนะค่ะ เลยถือโอกาสนี้ส่งผ่านสิ่งดีดีให้อาจารย์ค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเรียนกับอาจารย์เลย แต่เคารพและนับถือความคิดค่ะ ขอให้อาจารย์มีความสุขกับงานที่ทำ ยิ้มได้กับชีวิตทุกวันนะค่ะ - คนที่นับถือความเป็นอาจารย์

สถาพรตอบ ขอขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2545 เวลา: 19:37

นานมากที่ไม่ได้ติดต่อกับอาจารย์ ได้อ่านข้อความถึงได้รู้ว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ ม.อุบลแล้ว ยังไงผมเชื่อว่าอาจารย์คงอยู่ที่อุบลโดยไม่มีใครทำอะไรอาจารย์ได้ ตอนนี้ผมก็ยุ่งอยู่เหมือนกันครับ อะไรมันก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจเท่าไร ผมก็ยังไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไรที่จะผ่านมันไปได้ ไม่รู้เมื่อไหร่ผมจะมีโอกาสได้ยกมือไหว้อาจารย์อีก รักษาสุขภาพด้วยนะครับ - ฮ้อสถาพรตอบ ฮ้อเป็นคนเก่ง คิดได้เหมือนผู้ใหญ่ อยากรู้เรื่องที่จะต้องประสบความสำเร็จวันยังค่ำ ขอขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 6 กรกฎาคม 2545 เวลา: 13:31

สวัสดีครับ อาจารย์ สบายดีเปล่าครับที่อุบล ผมไม่ค่อยได้โทรไปหาอาจารย์เลย ตอนนี้ผมติดยศ เรือโทแล้วนะครับ ไว้ผมขออนุญาตเลี้ยงอาจารย์ครับ ส่วน งานก็ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่มีปัญหา แล้วได้คำแนะนำจากอาจารย์มา แล้วผมจะโทรไปนัดอีกทีครับ ปานดาบ เมฆสวัสดิ์ m_pandap@hotmail.com

เขียนเมื่อวันที่: 11 กันยายน 2545 เวลา: 1:1

สวัสดีครับอาจารย์ ผมเคยเรียนกับอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะย้ายออกไปครับ แต่ตอนนี้ยังเรียนไม่จบครับ ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายอย่างขอขอบคุณมากครับ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงครับ สวัสดีครับ – ลูกศิษย์ มหานคร nat_mut@hotmail.com

เขียนเมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2545 เวลา: 23:21

นานๆ ครั้ง ได้เข้ามาเยี่ยมในเว็บของอาจารย์ครับ และไม่เคยเข้ามาเขียนสมุดเยี่ยมเลย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับ ผมเป็นศิษย์คนหนึ่ง ที่เรียนกับอาจารย์ที่ ubu. ครับตอนนี้กำลังจะมิกงานทำแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าตรงกับสายงานที่เรียนมาหรือเปล่าเพราะพ่อเป็นคนฝากให้ครับ รู้สึกกังวลเหมือนกันครับว่าถ้าได้ไม่ตรงจะเลือกทำหรือเปล่า เพราะว่าผมอาจหางานที่ตรงสายงานได้ซึ่งเคยปฏิเสธเขาไปครั้งหนึ่งแล้ว (ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกๆ สิ่งทีประสิทธิ์ให้ผม) - ชีชีผู้กตัญญู

เขียนเมื่อวันที่: 4/1/2002 9:23:42 AM

แวะเข้ามาครั้งแรก Homepage ดินตาตื่นใจดีครับ ขอขอบคุณที่จะทำ Link ไปหา www.microfeap.com – สมพร
สถาพรตอบ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. สมพรครับ

เขียนเมื่อวันที่: 26/03/2002 13:49:13

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ในโอกาสที่ Nyakobo ครับสองปีแล้ว และขอให้อาจารย์หายป่วยไวๆ ด้วยนะครับ (ว่าแต่อาจารย์ป่วยเป็นอะไรหรือครับ แล้วเป็นมากมั๊ยครับ) - วรยุทธ คล้าปลอด klamplod@hotmail.com

เขียนเมื่อวันที่: 23/03/2002 16:53:56

ขอให้ อ.สถาพร โภคา หายป่วยในเร็ววัน และขอให้คุณพระคุ้มครองอาจารย์ด้วยครับ - เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน kriengsak.s@thaimail.com
สถาพรตอบ ขอขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 14/03/2002 10:45:19

ส่งจดหมายไปให้อาจารย์ที่เบอร์เมลล์ของ AIT ไม่ทราบว่าอาจารย์จะได้รับหรือเปล่านะคะ อยากทราบว่า ตอนนี้อาจารย์ใช้เมลล์ เบอร์ไหนคะ และที่ส่งไปจะได้รับหรือเปล่านะคะ - kamolluk fourier_3d@yahoo.com

เขียนเมื่อวันที่: 10/03/2002 13:22:02

To.. ดร.สถาพร ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ ตอนนี้ผมได้งานทำแล้ว เพิ่งทำงานได้เดือนกว่าๆ แต่ผมสนุกกับงานมากครับ "รักษาสุขภาพด้วยนะครับ" Denchai Gear8@thaiengineering.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อวันที่: 23/02/2002 14:35:48

Dear P Pok krab, I am now a big fan of your X-FILE.... I love to read it very much...I just found in your latest X-FILE that the series is going to end soon. As I read, it seems that you are going to leave your current office very soon. I wish you all the best for the coming event na krab. I hope that I can visit you sometimes at least by this wonderful homepage. It's very charming for lonely student like me. It's very nice world to be in..... :) Sincerely Yours krab, Maetee Boonpichetvong maeteeb@yahoo.com

สถาพรตอบ ขอบคุณอาจารย์เมธีครับ เรียนจบไว ๆ และประสบความสำเร็จทุก ๆ ด้านนะครับ - พี่อ็อก

เขียนเมื่อวันที่: 16/01/2002 14:13:11

"แม้จะได้เรียนกับอาจารย์เพียงวิชาเดียว ... แต่ความเป็นศิษย์-อาจารย์ ก็ติดตัวไปทั้งชาติ" ... ศิษย์ - Denchai Gear8@thaiengineering.com

เขียนเมื่อวันที่: 15/01/2002 09:47:28

สวัสดีครับอาจารย์สถาพร ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเว็บไซต์ Nyakobo ของอาจารย์บ่อยนัก เพราะยุ่งอยู่กับการหาสมัครงาน เพิ่งจะได้เข้ามานี้แหละครับ เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ดูดีทันสมัยสวยงามมากครับหวังว่าตอนนี้อาจารย์คงยังสบายดี และสุขภาพแข็งแรงนะครับ... ขอขอบคุณอาจารย์มากที่อนุญาตให้ใช้ชื่ออาจารย์เป็นบุคคลอ้างอิงในการสมัครงาน ตอนนี้ผมก็หางานยังไม่ได้อยู่ครับ ถ้าได้งานเมื่อไหร่ผมคงไม่ลืมที่จะขอบคุณอาจารย์อีกที และต้องขอโทษด้วยนะครับที่ปีใหม่นี้ผมไม่ได้โทรไปอวยพรอาจารย์เลย แต่ผมก็ได้ส่ง E-mail อวยพรอาจารย์แทน ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ นะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง - Denchai Gear8@thaiengineering.com

เขียนเมื่อวันที่: 10/01/2002 10:55:44

สวัสดีครับ อยากเขียนเล่าต่อ ตอนนี้เป็นในเขตอำเภอเมืองบึง ที่สำคัญก็ยังมี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ในแผนที่ท่องเที่ยว) แต่ที่โรงพยาบาลเขียน เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ก็เลขไม่รู้ว่าจะยังง) และวัดแก้วพิจิตรที่ผู้ก่อสร้างวัด ชื่อ นางประมุข โทคา (แก้ว ประสังสิต) ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2422 ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ด้วยครับ แต่ไม่เปิดให้คนเข้าชมเพราะหลังคารั่ว สอบถามพ่อค้าบอกว่าปิดมาร่วมปีแล้ว รอให้กรมศิลปากรมาซ่อมโรงพยาบาลสวยมากครับ โดยเฉพาะปูนปั้น และที่นี่มียาแผนโบราณหลายขนานครับหากอาจารย์ต้องการยาแผนโบราณ ขนานใดบอกผ่านมาทางไซดิกก็ได้เลยนะครับ เดี่ยวผมจะจัดหาไปให้ พี่ - peerapol pee315@yahoo.com

เขียนเมื่อวันที่: 10/01/2002 10:40:18

สวัสดีครับ อาจารย์ และกราบสวัสดิ์อาจารย์ล่วงหน้าในวันครูที่จะมาถึงด้วย ช่วง 3 - 4 วันที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเที่ยวรอบ ๆ จังหวัดปราจีนบุรี รู้ว่าจังหวัดนี้เป็นเมืองเก่า แต่ไหนผมไม่เคยรู้ และเพิ่งได้มารู้จักโบราณสถานต่าง ๆ อยู่ในสภาพขาดการดูแลรักษา ทрудโทรม และรอเวลาให้หายไปจากจังหวัดนี้จริง ๆ น่าเสียดายมากครับ โดยเฉพาะ อำเภอศรีมโหสถ ที่มีโบราณสถานในช่วงทวารวดีกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอ ผมขับมอเตอร์ไซด์ไปดูโบราณสถานบางแห่งเป็นวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรบ้าง อยู่หน้าหมู่บ้านจัดสรรบ้าง ไม่รู้จะพูดอย่างไร ครั้นจะไปดูน้ำตก แหล่งธรรมชาติก็กลับกลายเป็นสถานที่ดื่มเหล้าไปซะ มีแต่ขวดเหล้าเต็มไปหมด นำโมโหเลยขับรถไปไกลถึงแก่งหินเพิง อันนี้อยู่ไกลจากถนนใหญ่มาก ๆ 60 กม ถนนลูกรังเดินเท้าเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร ดึขึ้นมากครับ สวยแต่หน้านี้ น้ำน้อย แต่ที่เห็นว่าสวยมาก และมีความเป็นธรรมชาติก็คงเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกเหวนรกที่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และน้ำตกเหวสุวัต (อาจเขียนผิด) ที่อยู่ในเขตจังหวัดนครนายก สวยครับ มีด่านเก็บเงินก่อนเข้ามา แต่ว่กัยังมีคน (สงสัยไม่ใช่คน) นำอาหารลงไปกิน และดื่ม ทั้งที่มีป้ายของทางการติดห้ามอยู่แล้ว น่าเสียดายคือผมไม่มีกล้อง พี - peerapol_pee315@yahoo.com

สตาพรตอบ ขอบคุณครับ มีลูกศิษย์เพียงไม่กี่คน ที่จะคิดถึงครูในวันครู นักเรียน หรือคนสมัยก่อนเชื่อว่า การเคารพหรือระลึกถึงพระคุณครูในวันครู หรือวันไหว้ครูก็ตาม ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตของตน หรือผู้เป็นศิษย์เอง เพราะครูคงเป็นเช่นเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เห็นจะเป็นเพราะโลกเปลี่ยนไป ความสำคัญของวันครู หรือวันไหว้ครู จึงลดน้อยลง

เขียนเมื่อวันที่: 09/01/2002 19:32:58

สวัสดีปีใหม่ค่ะ(เข้าไปนินตะกะ) ขอให้อาจารย์มีความสุขมาก ๆ ค่ะ - NOK bwalairat@hotmail.com

สตาพรตอบ ขอบคุณอาจารย์นง (วลัยรัตน์ บุญไทย)ครับ

เขียนเมื่อวันที่: 08/01/2002 10:44:39

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ ดีใจมากที่มี web นี้ ผมและเพื่อนๆระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอครับ และภูมิใจที่มีวันนี้ได้ เนื่องจากการประสิทธิประสาทวิชาของอาจารย์ที่มีให้ลูกศิษย์อย่างเปี่ยมล้น ไม่ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนผมและเพื่อนๆก็ระลึกถึงอาจารย์อยู่ตลอดไปครับ - พิสิษฐ์ คารกะพงษ์ pisitd@yahoo.com

เขียนเมื่อวันที่: 05/01/2002 23:52:22

อันดับแรกผมขออวยพรให้อาจารย์มีความสุขมาก ๆ ในปีใหม่นี้ ถึงแม้ผมจะเพิ่งรู้จักอาจารย์ได้ประมาณครึ่งทอม แต่ก็ทำให้ผมทิ้งในหลาย ๆ อย่างของอาจารย์ แต่ปกติถ้าจะให้พูดผมก็คงไม่กล้า เอาเป็นถ้าคนที่เห็นเลื่อถึงจะปิดลายยังงัยพวกสัตว์ที่อยู่ในป่าก็ย่อมรู้ดี ยังงัยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยมาให้ความรู้พวกเรา ขอบคุณครับ หนู่ย nuyy.to@chaiyo.com

เขียนเมื่อวันที่: 04/01/2002 19:53:09

Happy New Year ครับอาจารย์ ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆ และมีสุขภาพแข็งแรง นะครับ สุพล เตะชนะนรรราช supol_t@yahoo.com

เขียนเมื่อวันที่: 02/01/2002 11:21:25

สวัสดีปีใหม่ครับ (HAPPY NEW YEAR 2002) ขอให้อาจารย์มีความสุขมาก ๆ และสุขภาพแข็งแรง ในปี 2545 นี้
ครับ ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับพวกผม wicet sonjacky@chaiyo.com